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รายงานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามแผนการทำงานจากบา้น 
ผ่าน Video Conference  ประจำเดือนสิงหาคม 2564  ครั้งที่ 5 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 
ผู้มาประชุม 
 ทำงานจากบ้าน  

1. นายสมบัติ  สาลีพัฒนา 
2. นายไกรภูมิ  มิ่งแก้ว 
3. นายสมมนัส  แพรกทอง 
4. นางสาวกนกวรรณ  ย้ิมถนิ 
5. นายชนพัฒน์  เมชฌสมภพ 
6. นายชยธร  ไชยรินทร 

 ทำงานปกติ 
7. นายพันธ์นพ  นาจะหมื่น 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนงศักด์ิ  เอกกัณหา 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

สรุปการประชุม ได้ดังน้ี 
1. รับรองรายงานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 4  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 
2. สรุปบทเรียนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ
การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั ้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู  ซึ ่งประธาน
อนุกรรมการฯ (รธบ.) ได้ตำหนิเรื่องเสียงจากห้องประชุม SWOC  สรุปได้ดังน้ี 

 ช่วงเช้า พบว่า 1) ช่วงเริ่มการประชุม การควบคุมการซูมกล้องของเครื่องหลักมีปัญหา ต้อง
หยุกชะงักชั่วคราว และทำการแก้ไขในหน้างาน  และ 2) ช่วงที่ สบ. นำเสนอและแชร์ไฟล์อยู่ มีผู้เข้าร่วม
ประชุมได้กดแชร์ไฟล์ซ้อน ทำให้ไฟล์ที่ สบ. แชร์ไว้ไม่แสดงผ่านหน้าจอ ซึ่งต้องให้ สบ. หยุดการนำเสนอและทำ
การแชร์ไฟล์นำเสนอใหม่  ทั้งน้ี ในการประชุมครั้งถัดไปจะให้เครื่องหลักอนุญาตให้แชร์ไฟล์ได้เฉพาะ สบ. และ 
ผอ. เท่าน้ัน 

 ช่วงพักกลางวัน ได้ให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่อยู่ประจำศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาดำเนินการบูทระบบ Avaya ใหม่ 

 ช่วงบ่าย พบว่า 1) ปกติ Serve ของเครื่องหลักจะอยู่ที่ Serve1 แต่หลังจากบูทระบบ Avaya 
แล้ว ไปอยู่อีก serve หนึ่ง ซึ่งทำให้เครื่องหลักไม่สามารถควบคุมกล้องให้แสดงไฟล์ที่มีการแชร์ขึ้นได้  ทั้งนี้ ได้
แก้ไขโดยการเปิดอีกเครื่องหนึ่ง มาช่วยแชร์ขึ ้นจอหลัก  2) ระบบเสียง ซึ่งมีหลายประเด็นประกอบด้วย        
ก) มีเสียงรบกวนเนื่องจากเวลานำเสนอเสร็จแล้ว ไม่ได้ปิดไมค์  ข) เสียงจากห้องประชุม SWOC เบามาก และ
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ไม่ค่อยได้ยิน  ค) เสียงที่ได้ยินจากทางโครงการฯ ก้อง  ง) มีเสียงไมค์ช็อตอยู่ตลอด  จ) ช่วงที่โครงการฯ 
นำเสนอมีการเปิดไมค์ไว้ตลอด จึงต้องช่วยปิดไมค์จากเครื่องหลัก แต่พอจะพูดต่อก็ไม่ได้ทำการเปิดไมค์ด้วย
ตนเอง ทำให้เสียงขาด ๆ หาย ๆ  ทั้งนี้ ในการแก้ไขเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประจำห้องประชุม SWOC ได้ประสาน
กับ ศทส. ให้ทีมงานของบริษัทฯ เข้าตรวจสอบและแก้ไข ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 พร้อมจัดทำ
รายงานให้ศูนย์ฯ ทราบต่อไป  และในวันประชุมครั้งต่อไป ขอให้นายไกรภูมิฯ ดำเนินการ (1) ทดสอบระบบ
เสียงและการแชร์ไฟล์ ทั้งในส่วนของ สบ. ผอ. สชป. และห้องประชุม SWOC ก่อนการประชุม  (2) แจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน หลังจากพูดจบให้ทำการปิดไมค์ด้วยทุกครั้ง และ (3) หลังจบการนำเสนอและตอบ   
ข้อซักถามในช่วงเช้าแล้ว ขอให้ทุกคนออกจากระบบ Avaya และทำการเข้าระบบ Avaya ใหม่อีกครั้ง     
ในช่วงบ่าย 

3. การตรวจสอบข้อมูลสถานะความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา  นายชนพัฒน์ฯ รายงาน
ในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลโครงการต่าง ๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 15, 16 และ 17  พบว่า 
ข้อมูลที่ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน นำมาใช้วิเคราะห์ บางส่วนเป็นข้อมูลที่โครงการฯ และ สชป. 
ยืนยันกลับมาที่ กผง. ซึ่งมีความคาดเคลื่อนหลายโครงการ  ดังนั้น ขอให้นายชนพัฒน์ฯ และนายชยธรฯ 
ตรวจสอบชุดข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ทั้ง 17 สชป. เป็นรายโครงการ แล้วบันทึกไว้ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
สำหรับใช้ประกอบการประชุมหารอืร่วมกับทีมงาน ผวน.ผง. (นางสาวนันทนา  เพ็งคำ) ต่อไป  

ปิดประชุม  เวลา 11.05 น.  
 


